


MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	สยามรัฐ	51069369	
Date :	- 8 ก.พ. 2551	Page :	19 No :



**รอบรู้การศึกษา**  
19

**การศึกษาสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด**

ดร.สิริพร บุญญานันต์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์คุณธรรมนำความรู้ ปีงบประมาณ 2551 ประกอบด้วย การเผยแพร่สื่อโฆษณาชุด "ซื่อสัตย์" ทางโทรทัศน์และเคเบิลทีวี การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณธรรมนำความรู้ ของต้นแบบ/ตัวอย่างของบุคคลครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน พร้อมด้วยสโปต 8 คุณธรรมพื้นฐาน ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนการประกวดเรียงความเรื่อง "ความซื่อสัตย์" เป็นต้น เพื่อตอกย้ำให้เด็ก เยาวชนและสังคมไทยตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบนำเพลง "การศึกษาสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด" ขับร้องโดยนาย ยืนยง โอภากุล ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับวีซีดีเพลงดังกล่าวได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โทร. 0-2668-7123 ต่อ 1116-7

**สถาบันชงจื่อไทยก้าวหน้า**

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะกรรมการบริหารสถาบันชงจื่อโลก เปิดเผยถึงผลการประชุมผู้บริหารสถาบันชงจื่อทั่วประเทศไทยทั้ง 13 แห่ง โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบันชงจื่อ กรุงเทพกิ่ง มาตามพวง ลี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมด้วยว่า ที่ประชุมเห็นพ้องถึงการดำเนินงานต่างๆ ในเชิงนโยบาย ที่จะร่วมประสานการดำเนินการโดยใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน และร่วมกันผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและข้อมูลทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น รวมทั้งจะร่วมจัดทำเว็บไซต์สถาบันชงจื่อประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ

"ที่ประชุมยังเห็นพ้องที่จะจัดตั้งเครือข่ายสถาบันชงจื่อประเทศไทย เพื่อประสานการดำเนินการของทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้ผมทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายทั้งนี้ผู้บริหารสถาบันชงจื่อจีน มีความพอใจและชื่นชมสถาบันชงจื่อประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมากที่สุดจากทั้งหมดทั่วโลกที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้" กรรมการบริหารฯ กล่าว

ศูนย์ข้อมูล  
- 2668-7123